



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน สก ๔๓๗๕ กทม. ครั้งที่ ๒

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน สก ๔๓๗๕ กทม. จำนวน ๑ รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ กำหนดให้ลงทะเบียนผู้เข้าสุ้ราคา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. และดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๓๓๒ ม.๑ ถ.บายพาส-ขอนแก่น ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๐๘๑๑๔๙ ในวันและเวลาราชการ

๑. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทรัพย์สิน ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด

๑.๑.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๑.๒ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด กรณีมอบอำนาจให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒. การขายจะขายทีละรายการ

๓. การสุ้ราคาให้ผู้ซื้อสุ้ราคาด้วยวาจา

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสุ้ราคานำหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคาเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็คไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของพัสดุนั้น ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๑ ของประกาศขายทอดตลาดเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคา

การคืนเงินหลักประกัน จะดำเนินการหลังจากเคาะราคาแล้วเสร็จ โดยคืนแก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง

กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ชำระเงินค่าพัสดุครบจำนวนที่ประมูลได้ทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง จะคืนหลักประกันฯ ให้ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ทันที

๕. การสุ้ราคากำหนดให้ผู้สุ้ราคา เป็นจำนวนเต็มเพิ่มแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และผู้ที่เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนการขายทอดตลาดเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่มียี่ห้อห้ามทำการประมูลสุ้ราคา

/๖.การขาย...

๖. การขายทอดตลาดจะจบลงเมื่อผู้ประมูลผู้ราคาเสนอราคาสูงสุด และไม่มีผู้เข้าประมูลผู้ราคา รายอื่นเสนอราคาสูงกว่านี้อีก ผู้ทอดตลาด (ผู้ทำหน้าที่ขาย) แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการ เคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณี การขายทอดตลาด เพื่อแสดงว่ารับราคาของผู้ ประมูลผู้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล

๗. ผู้สุ้ราคายอมผันความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ เมื่อผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้นไปไม่ว่าการที่ผู้อื่นสุ้นั้น จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ หรือผู้ทอดตลาดถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการขายทอดตลาด ผู้สุ้ราคา ก็ผันความ ผูกพันเช่นเดียวกัน

๘. เมื่อผู้ทอดตลาดเห็นว่า อาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการประมูลผู้ราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมประมูลผู้ราคามีการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวข้างต้น การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๙. ผู้ชนะการประมูล ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา สนองรับราคาจากผู้ชนะ การประมูล (ผู้ซื้อ) ราคารายใดแล้ว ให้ผู้ซื้อชำระราคาทันทีที่เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ครบจำนวนที่ ประมูลได้ทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง(จะต้องสั่งจ่ายธนาคารในท้องที่)

กรณีผู้ชนะการประมูล ไม่สามารถชำระเงินค่าพัสดุที่ประมูลได้ทันที ในวันที่การประมูลสิ้นสุดลง ให้เรียกเงินมัดจำ จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของราคาที่สนองรับ ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันสนองรับราคา หากผู้ซื้อไม่ชำระให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด นครราชสีมาถือว่าผู้ซื้อละเลย การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา จะริบเงินมัดจำและเงินหลักประกัน ทั้งจำนวน และนำเอาทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่อีกครั้งหนึ่ง และหากดำเนินการแล้วผลการเสนอราคาใน การขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่ำกว่าการขายทอดตลาดครั้งก่อนผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม โดยให้นำเงินส่วน ที่ขาดมาชำระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม ได้รับแจ้ง

๑๐. การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมาจะส่งมอบรถยนต์ และโอนทะเบียนให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระราคาถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าภาษีใด ๆ หากต้องเสียค่าธรรมเนียมและ ค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตลอดจนค่าโอน และค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๑๑. ผู้ชนะการประมูล ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดอกจาก การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด นครราชสีมา ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กำหนด การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา สงวนสิทธิ ที่จะเรียกเก็บค่ารักษาพัสดุดามอัตราที่ผู้ขายทอดตลาดกำหนด ตามเอกสารแนบ ๒

๑๒. ผู้ชนะการประมูล ต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการประมูลสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการขนย้าย แทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด นครราชสีมา ณ วันที่ขนย้ายด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณพดล จิตนรงค์)

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย ตามประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กำหนดขายทอดตลาดในวันอังคาร ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	ชื่อครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาประเมิน (บาท)	หลักประกัน ๒๐ %	สภาพพัสดุที่จำหน่าย	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ยี่ห้อ Ford แบบ UR๐๑RAL สีเทา เลขตัวรถ MNBBSFD๓๐๔W๔๑๓๕๓ ๖ เลขเครื่องยนต์ WLAT- ๕๑๖๔๕๒ เลขทะเบียน ฮก ๔๓๗๕ กทม.วันจดทะเบียน ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๗ รุ่นปี ค.ศ. ๒๐๐๔ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๔ สูบ ๒๔๙๙ ซีซี	๑๐๑๐๐-๔๘-๑๐๗-๐๐๐๘-๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	เสื่อมสภาพเนื่องมาจากอายุการใช้งานตามปกติ และได้รับรถใหม่มาทดแทนแล้ว	
รวมราคาประเมิน ๕๘,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)						

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลผู้ราคานำหลักประกันการเข้าร่วมประมูลราคาเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาประเมินของพัสดุนั้น ตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าร่วมประมูล

การคืนเงินหลักประกัน จะดำเนินการหลังจากเคาะราคาแล้วเสร็จ โดยคืนแก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลง กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ชำระเงินค่าพัสดุครบจำนวนที่ประมูล จะคืนหลักประกันฯ ให้ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ทันที

อัตราค่ารักษาพืชศุ

กรณีขนย้ายพืชศุออกล่าช้า โดยนับรวมวันหยุดในการเก็บดูแลรักษาพืชศุ

อัตราค่ารักษาพืชศุ	ระยะเวลาดูแลรักษา (บาท)	ค่ารักษาพืชศุ (บาท)	รายละเอียดปฏิบัติ
อัตราที่ ๑	๑-๗ วัน	๑,๐๐๐.-บาท	(๑) ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการขนย้ายพืชศุออกจากรายงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ค่าพืชศุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่รับแจ้ง แล้วแต่กรณี (๒) หากการขนย้ายพืชศุล่าช้าเกินกว่า ๓๐ วัน จะเรียกเก็บตามอัตรารักษาพืชศุในอัตราที่ ๑ ถึงอัตราที่ ๓ ตามลำดับต่อไป
อัตราที่ ๒	๘-๑๕ วัน	๒,๐๐๐.-บาท	
อัตราที่ ๓	๑๖-๓๐ วัน	๓,๕๐๐.-บาท	

ภาพประกอบการขายทอดตลาด
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮก ๔๓๗๕ กทม.
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา





